



ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา  
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตามหนังสือ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๔/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐ แจกแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลงานทางวิชาการของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ โดยให้ผ่านกระบวนการตรวจสอบของงานการเจ้าหน้าที่ และเสนอผู้บังคับบัญชาเห็นชอบแล้ว จึงเสนอผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๗ อนุมัติตัวบุคคลจากนั้นจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้อื่นมีการทักท้วงได้ภายในเวลา ๓๐ วัน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอเข้ารับ การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการ คัดเลือก จำนวน ๗ ราย ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยจะประกาศผลการคัดเลือกทาง Website สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด <http://www.ayph.in.th> หากผู้ใดจะทักท้วงขอให้ทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่ วันลงนามในประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายวิทยา ศิวห้อง)

ผู้ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานผู้ผ่านการคัดเลือกแนบท้ายประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ลำดับ	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง/สังกัด	ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน	กำหนดเวลา ส่งการประเมิน
	<b>จังหวัดพระนครศรีอยุธยา</b>		
	<b>สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้อย</b>		
๑	นายสมศักดิ์ เลหาภิชาติชัย สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๙๗๑๖	การมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชน อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ภายใน ๑๒ เดือน
	<b>สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพรก</b>		
๒	นายไพโรจน์ โพธิ์สุวรรณ สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๙๙๑๐	ปัจจัยที่มีผลต่อระดับสารเคมีในโลหิตจากการใช้สารกำจัดศัตรูพืชของ เกษตรกร อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ. ๒๕๕๖	ภายใน ๑๒ เดือน
	<b>สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลาดบัวหลวง</b>		
๓	นายมานพ วัฒนพันธ์ สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๙๖๙๕	การดูแลตนเอง ของผู้ป่วยเบาหวานในพื้นที่อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ปี ๒๕๕๖	ภายใน ๑๒ เดือน
	<b>สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมหาราช</b>		
๔	นายสมยศ สุขประสิทธิ์ สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๙๘๗๒	การประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ. ๒๕๕๖	ภายใน ๑๒ เดือน
	<b>สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบาล</b>		
๕	นายพินิจ พูลชะโก สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๙๕๗๑	แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ภายใน ๑๒ เดือน

W/W

รายงานผู้ผ่านการคัดเลือกแบบท้ายประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลงวันที่ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ลำดับ	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง/สังกัด	ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน	กำหนดเวลา ส่งการประเมิน
๖	<p><u>สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางไทร</u> นายอนันต์ ประเสริฐทรัพย์ สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๙๒๔๘</p>	<p>การศึกษาเรื่องความรู้และพฤติกรรมการป้องกัน โรคไข้เลือดออกของ ประชาชน ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา</p>	<p>ภายใน ๑๒ เดือน</p>
๗	<p><u>สำนักงานสาธารณสุขอำเภอผักไห่</u> น.ส.สมใจ ยิ่งวิทย์ก สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๙๖๒๔</p>	<p>ความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินนโยบาย สาธารณะด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในท้องถิ่น : ศึกษากรณี อำเภอผักไห่</p>	<p>ภายใน ๑๒ เดือน</p>

W/W